

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ตา / เกษตรอำเภอคอนสวรรค์
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	171 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 2,316 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 2,316 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	8.45 บาท/กก.
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	12 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรอง GAP 1 กลุ่ม 12 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ - พ่อค้าคนกลาง
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 3,125 บาท/ไร่/ปี ลดเหลือ 2,525 บาท/ไร่/ปี
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 373 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 390 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP แบบกลุ่มครอบคลุมสมาชิก จำนวน 171 ราย
ตลาด	มีระบบ QR code
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ และการตลาด	55,000 บาท
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ และการตลาด	424,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ และพัฒนาแหล่งน้ำ	ไม่ระบุ
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาแหล่งน้ำ	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
กรมหม่อนไหม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ที่ปรึกษาเรื่องมาตรฐาน	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนหน่วยราชการในการจัดอบรมต่างๆ	ไม่ระบุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ที่ปรึกษาเรื่องมาตรฐาน	ไม่ระบุ
สำนักงานจังหวัด	งบพัฒนาจังหวัด	ไม่ระบุ
พลังงานจังหวัดชัยภูมิ	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
ศูนย์บ่มเพาะการทำนาแบบประณีตเพื่ออาชีพ (ภาฯ)	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์ และการตลาด	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ฝนแล้ง น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่พอสำหรับการเพาะปลูก
2. ปัจจัยการผลิต : ไม่มีเครื่องเกี่ยวนวด ขาดแหล่งเงินทุน
3. เทคโนโลยีการผลิต : ขาดเครื่องจักรในการเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด น้ำไม่เพียงพอสำหรับเพาะปลูก เครื่องเกี่ยวนวดไม่เพียงพอกับความต้องการ
4. การเพิ่มมูลค่าสินค้า : ขาดบรรจุภัณฑ์และโรงสีข้าว ขาดเงินทุนในการซื้อบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน
5. การตลาด : แหล่งรับซื้อในพื้นที่มีจำนวนน้อย ราคาต่ำ